



LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com
SỐ 4805 - THỨ TƯ NGÀY 7/6/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cần xác định nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm



**Đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân
Tiến đặt ra
nhiều nhiệm
vụ quan trọng
đối với ngành
TN&MT
thời gian tới.**

Nhằm nắm bắt thông tin đầy đủ hơn về công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước về TN&MT, ngày 6/6, Đoàn cán bộ của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí trong Ban

Thường vụ là lãnh đạo các Ban Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy... và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Thay mặt Sở TN&MT, Giám đốc Nguyễn Ngọc Phúc cho biết: Đảng bộ Sở TN&MT hiện có 7 chi bộ, 78 đảng viên (trong đó 73 chính thức)...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v..., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.

(SỬA ĐỔI LỜI LÀM VIỆC, 10/1947, T. 5, TR. 238, 239, 299)

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TUỔI TRẺ CÁC CƠ QUAN TỈNH: Cống hiến và trưởng thành



Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà cụ Tô Đình Cẩm. Ảnh: Phan Nhân

TRANG 5

Đoàn đại biểu tỉnh dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc

Sáng ngày 7/6, đoàn đại biểu của tỉnh do ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng của tỉnh làm trưởng đoàn sẽ lên đường ra Hà Nội tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.

Tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm nay, tỉnh đã lựa chọn 4 đại biểu, trung ương giới thiệu 1 đại biểu, là đại diện cho các nhân tố điển hình tiêu biểu nhất tham dự hội nghị, đó là: Bà Phạm Thị Xuân Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng; ông Nguyễn Quốc - Chủ tịch UBND xã Quảng Trị, huyện Đa Tịch; ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công ty TNHH Phong Thủy; bà Rơ Ông K' Thùy - giáo viên Trường tiểu học Păng Tiêng, Lạc Dương và nông dân Vũ Văn Bằng.

Hội nghị là dịp biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016; là nơi trao đổi những sáng kiến kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả của các cá nhân, tập thể.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017)

NGUYỄN NGHĨA

Hãy hành động để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại



Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ LĐTB&XH, trong 5 năm (2011-2015), cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng năm 2016 có hơn 1.200 vụ; trong những tháng đầu năm 2017, đã phát hiện nhiều vụ xâm hại trẻ em đặc biệt nghiêm trọng... Tuy nhiên, số liệu về bạo lực, xâm hại trẻ em ở Việt Nam chưa thật đầy đủ, chính xác và mới chỉ phản ánh một phần nhỏ trong số các vụ việc xảy ra.

TRANG 6

Khi hồng môn và địa lan chung nhà lưới

TRANG 3



Quá tải bệnh nhân chạy thận nhân tạo

TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Di Linh giải quyết thủ tục hành chính "một cửa"

TRANG 4

ĐAM RÔNG:

Chuyển biến sau Chỉ thị 10

Đam Rông là huyện nghèo được thành lập muộn nhất ở tỉnh Lâm Đồng. Bởi vậy, trước đây hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trên địa bàn còn yếu. Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 10 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông: Đảng bộ huyện Đam Rông hiện có 33 TCCS đảng với 1.500 đảng viên; trong đó, có 13 đảng bộ và 20 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trước khi có Chỉ thị 10, việc tổ chức sinh hoạt chưa được quan tâm đúng mức, các chi bộ còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ chính trị, nội dung chủ yếu chỉ là quán triệt, triển khai nhiệm vụ cấp trên giao. Sinh hoạt chi bộ chủ yếu nặng về phổ biến, quán triệt hoặc bàn nhiều về nhiệm vụ chuyên môn, chưa chú trọng đi sâu vào công tác tư tưởng chính trị, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang thường lẫn lộn giữa sinh hoạt Đảng với triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nơi còn đồng nhất giữa nội dung sinh hoạt chi bộ với họp cơ quan. Đảng viên dự sinh hoạt ít thảo luận, góp ý...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đa Tông khẳng định: Tất cả 16 chi bộ thuộc Đảng bộ xã đều có chuyển biến tích cực trong sinh hoạt sau khi thực hiện Chỉ thị 10. Cụ thể, các chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ nhất là khi thảo luận đề đưa ra nghị quyết cho các vấn đề quan trọng. Tất cả các đảng viên trong sinh hoạt đều phải đóng góp ý kiến, thậm chí thẳng thắn phê bình, đấu tranh trên tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, tuyệt đối không phát biểu ngoài cuộc họp, không gây mất đoàn kết nội bộ, tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ đi sâu phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm

vụ nhất là việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con.

Đồng chí Rơ Jê Ha Ni, Bí thư Chi bộ thôn Đa Kao 1, xã Đa Tông cho biết: Nhờ chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên hiện nay 100% người dân trong thôn đã chuyển từ trồng điều kém chất lượng sang trồng cà phê. Trong chi bộ đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho 7 đảng viên để phụ trách đồng hành, giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn vươn lên phát triển kinh tế. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong việc xây dựng các mô hình cụ thể. Như đảng viên Rơ Ông Ha Lip với mô hình trồng rau xanh, đảng viên Cil Ka Mai với mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản... Từ đó nhận thức của bà con dần chuyển biến. Các hộ trong thôn đã biết rào vườn trồng rau và chăn nuôi có chuồng trại. Nhờ vậy từ 63 hộ nghèo năm 2012, hiện nay, Đa Kao 1 chỉ còn 30 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Nếu như năm 2010, toàn xã Đa Tông trung bình thu nhập 4,5 triệu đồng/người/năm thì hiện 116 hộ dân thôn Đa Kao 1 đã có mức thu nhập 19 triệu đồng/người/năm.

Còn tại xã Đa M’ Rông, trong 10 năm qua, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ đạt trên 90%. Đặc biệt, các đảng viên ở chi bộ nông thôn ngày càng nhận thức tốt vai trò của người đảng viên, hạn chế được tối đa việc các đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ hoặc vắng sinh hoạt không có lý do. Trung bình mỗi năm mỗi chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần. Riêng ở các chi bộ nông thôn, sinh hoạt chuyên đề chủ yếu về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăn nuôi có chuồng trại, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vận động học sinh ra lớp, sinh đẻ có kế hoạch... Nhờ chọn các vấn đề sát với đời sống nên tạo được không khí hứng khởi thực hiện

trong từng đảng viên và nhân dân. Các vấn đề được bàn bạc cụ thể để xây dựng thành nghị quyết thực hiện với sự phân công phân nhiệm cho từng đảng viên hay nhóm đảng viên phụ trách theo địa bàn cụ thể, nên đã đạt được kết quả thiết thực trong quá trình thực hiện.

Ghi nhận tại Đảng bộ xã Đa Long, đồng chí Dong Gur Ha Jăk, Bí thư Đảng ủy xã nói: Sau thực hiện Chỉ thị 10, sinh hoạt tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên về chất lượng. Đa phần đã đề cập tới những vấn đề thiết thực mà bà con quan tâm như sản xuất nông vụ, chuyển đổi giống cây trồng, trồng, quản lý và bảo vệ rừng, xây dựng NTM... Từ đó có hướng đi cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời tạo được lòng tin của bà con nhân dân. Việc sinh hoạt chi bộ có hiệu quả đã giúp các đảng viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên công tác tuyên truyền phổ biến được thực hiện hiệu quả hơn. Bởi vậy, phong trào toàn dân chung tay, góp công, góp đất xây dựng đường NTM ở Đa Long diễn ra sôi nổi. 100% người dân trong xã tham gia các đội PCCC rừng, bà con chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang trồng cây cà phê thu nhập khả quan hơn so với sản xuất lúa nước...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10, Huyện ủy Đam Rông đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

NGỌC NGÀ

Ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS, SV dân tộc thiểu số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Theo đó, chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số từ bậc tiểu học đến THPT được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. Học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc bản trú hoặc là học sinh bản trú học tại trường phổ thông công lập được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

BÍCH THẢO

ĐAM RÔNG: 51% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 toàn huyện Đam Rông có gần 500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 239 thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng, chiếm 51% số thí sinh trên địa bàn.

Điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp năm nay là việc Bộ Giáo dục đào tạo cho phép đăng ký không giới hạn nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng, đồng thời đổi mới hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm, giúp cho thí sinh ôn tập các môn xã hội hiệu quả hơn. Năm nay, Đam Rông có 2 Hội đồng thi tại Trường THPT dân tộc nội trú huyện và Trường Trung học phổ thông Đa Tông, kỳ thi được diễn ra trong 3 ngày, từ 22/6-24/6, với 5 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm tổng hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

HOÀNG ÁI

Cần xác định nhiệm vụ...

... Đảng bộ đã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, đảng viên; sinh hoạt chi bộ đầy đủ và ngày càng có chất lượng... Về lĩnh vực quản lý nhà nước, Sở TN&MT có 8 phòng chuyên môn, 1 chi cục và 4 đơn vị sự nghiệp với hơn 180 cán bộ, công chức. Sở đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; Các lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước có những chuyển biến tích cực; Hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đã được đẩy mạnh, nhiều vụ vi phạm đã được xử lý nghiêm túc, nghiêm minh, đặc biệt là trong lĩnh vực về môi trường và khoáng sản. Công tác cải cách hành chính bao gồm quy định về thủ tục hành chính đi đôi với giải quyết thủ tục hành chính, giám sát kỷ luật cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Phục cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đồng thời kiến nghị đến đoàn làm việc. Đó là, công tác tổ chức bộ máy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là biên chế và tinh giản biên chế 10% hàng năm khó khăn; trong cải cách hành chính, cấp đổi

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có khối lượng lớn, vẫn còn khoảng 30.000 ha đất chưa được cấp sổ, do thiếu nhân lực xử lý; công tác quản lý môi trường còn mang tính chất sự vụ, cần được tăng cường công tác thanh kiểm tra. Tình hình khai thác khoáng sản không phép vẫn còn diễn ra; công tác hậu kiểm còn thiếu chặt chẽ trong phối hợp...

Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã ghi nhận nhiều thành tích, phần đầu của ngành TN&MT đạt được trong thời gian qua. Đó là vấn đề quy hoạch đất đai; thu ngân sách nhà nước từ đất; giữ vững đa dạng sinh học; tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý, khai thác khoáng sản trên sông Đồng Nai; quản lý, khai thác tốt tài nguyên nước ngầm; cải cách hành chính có nhiều cố gắng... Cùng đó, nhiều ý kiến đóng góp về hạn chế, tồn tại và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác đáng cũng được các vị lãnh đạo cấp tỉnh đặt ra cho Sở TN&MT thời gian tới. Đó là công tác giảm biên chế 10% hàng năm; nâng cao chất lượng hơn về đội ngũ cán bộ, công chức cả mặt tư tưởng-chính trị, cả mặt chuyên môn-nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp... Đó còn là vấn đề cải cách thủ tục hành chính; ứng xử của người thực thi công vụ đối với khách hàng, nhằm

cải thiện tốt hơn về hình ảnh của một ngành vừa nhạy cảm vừa liên quan đến nhiều lĩnh vực sát sườn của cuộc sống...

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã ghi nhận ngành TN&MT trong thời gian qua đã bám sát các chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm cao; đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh nhiều lĩnh vực. Vấn đề xây dựng Đảng, Sở đã có cố gắng trong sinh hoạt, học tập các chuyên đề, nghị quyết, nâng cao chất lượng đội ngũ... Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư, so với yêu cầu, công tác quản lý nhà nước, dịch vụ đối với TN&MT còn nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng được, có cả khách quan và cả chủ quan. Về xây dựng Đảng, để tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị, đảng viên là nòng cốt, tiên phong gương mẫu, ngành TN&MT cần tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong từng công việc cụ thể, từng giải pháp căn cơ...

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: “Thời gian tới, cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm cụ thể. Trong đó, trước mắt là khắc phục cho được những khuyết điểm, yếu kém, những khó khăn, tồn tại”. Đồng chí đề nghị Sở TN&MT cần mạnh dạn

hơn nữa trong đổi mới, trong cải cách hành chính. Phải coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với việc phát triển kinh tế của địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, không được buông lỏng. Vì vậy, cần nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong cơ quan hành chính với nhận thức vai trò tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị của cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở TN&MT tiếp tục nghiên cứu và đánh giá tổ chức bộ máy của Sở hiện nay để có sự điều chỉnh, thay đổi hợp lý hơn với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Cần thực hiện chức năng tham mưu một cách mạnh dạn hơn. Đồng chí ủng hộ đề xuất của Sở TN&MT về xây dựng đề án cơ chế, chính sách dịch vụ công theo hướng có bộ máy vận hành tốt, công khai, minh bạch và đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Cùng đó là cần quan tâm mạnh mẽ hơn cải cách hành chính, phần đầu ngành TN&MT là một trong những đơn vị top 3 của tỉnh về đi đầu cải cách hành chính. Song song và quan hệ hữu cơ với công tác này là quan tâm xây dựng đội ngũ của ngành trong tầm nhìn dài hạn về chất lượng quy hoạch...

MINH ĐẠO

TIẾP TRANG 1

Khi hồng môn và địa lan chung nhà lưới

Thực hành các giải pháp kỹ thuật canh tác phù hợp chung cho 2 loài hoa hồng môn và địa lan trong nhà lưới đen, nhà nông Nguyễn Trọng Bằng đã tạo ra dòng sản phẩm "hoa nhãn hiệu" đặc trưng ở xã Tà Nung, Đà Lạt, thu hút nhiều đối tác đặt hàng phân phối hoa trong nước và xuất khẩu.

Địa lan trên cao, hồng môn dưới thấp

Bước vào tháng 6/2017, Vườn hoa hồng môn Bằng Trang (thôn 5, xã Tà Nung, Đà Lạt) phân bố trên 6.000 m² nhà lưới đen vẫn giữ sản lượng thu hoạch ổn định của mùa mưa cao nguyên Lâm Viên - từ 1.000 cành đến 1.200 cành mỗi ngày. Còn lại trên diện tích 4.000 m² nhà lưới đen liên canh với hơn 7.000 chậu địa lan xanh mướt, trong đó có khoảng 1.000 chậu đang chăm sóc đặc biệt cung cấp thị trường tết năm 2018.

"10.000 m² nhà lưới đen ở vùng khí hậu Tà Nung, Đà Lạt, hộ gia đình chúng tôi lắp đặt và đưa vào sử dụng đầu tiên trong thời gian 2 năm 2004 và 2005. Đến nay, sau 12 - 13 năm đã thay mới 1 lần khung tre thành khung sắt, 2 lần lưới đen cũ thành lưới đen mới, đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu về che nắng chắn mưa hàng ngày cho 2 cây hồng môn và cây địa lan sinh trưởng đạt yêu cầu...", chủ vườn Nguyễn Trọng Bằng chia sẻ.

Theo đó, những khu vực nhà lưới đen canh tác địa lan trong chậu nhựa (khoảng 15 loại giống cao cấp), chủ vườn Bằng bố trí ở mặt bằng cao hơn, kết hợp kê thêm một lớp chậu nung cách ly mặt đất, qua đó giữ môi trường thoáng khí và thoát nước nhanh cho lớp giá thể nuôi bộ rễ. Và ở mặt bằng thấp hơn trong cùng nhà lưới đen, chủ vườn Bằng thiết kế canh tác hoa hồng môn với 4.000 m² trồng theo luống và 2.000 m² trồng khoảng 7.000 chậu. Trồng hồng môn theo từng luống được xây từng hàng gạch nung, chiều rộng hơn 1m, chiều dài 30 m, chiều cao 0,2-0,3 m. Hồng môn nuôi bằng giá thể hữu cơ tự phối trộn bằng vật liệu trấu, xơ dừa, phân bò hoai mục... trải đều trên tấm màng phủ tiếp xúc mặt đất để ngăn chặn côn trùng, sâu bệnh phát sinh gây hại, nhất là trong những ngày mùa mưa.

Chủ vườn Nguyễn Trọng Bằng tận dụng các ưu thế canh tác đặc



Chủ vườn Nguyễn Trọng Bằng với hoa hồng môn dưới thấp, hoa địa lan trên cao cùng được chăm sóc đặc biệt trong nhà lưới đen ở xã Tà Nung, Đà Lạt.

Ảnh: Văn Việt

trung để cung cấp dinh dưỡng, phòng trừ dịch hại hữu hiệu. Như hoa hồng môn trồng theo luống, khi phát hiện cây nào có triệu chứng nhiễm bệnh thì lập tức nhổ bỏ, đưa ra xa khu vực nhà lưới tiêu hủy. Còn trồng trong chậu thì sắp xếp chuyên canh cây hồng môn theo từng năm trồng, từng nhóm cây đề kháng nhiễm bệnh với nhiều khả năng khác nhau, hàng tháng thường xuyên kiểm tra và hoán đổi những vị trí thích ứng với điều kiện phát triển của mỗi loại cây.

Trong tổng diện tích nhà lưới đen 10.000 m², hệ thống nước tưới tự động được lắp đặt khép kín, có thể tưới phun sương cùng lúc cho 2 khu vực địa lan và hồng môn. Hệ thống tưới chủ yếu vận hành trong 6 tháng mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau); trong 6 tháng mùa mưa trong năm (từ tháng 5 đến tháng 10) phần lớn tập trung thoát nước, giữ độ ẩm vừa đủ cho cây ra hoa đạt chất lượng cao nhất.

"Hoa nhãn hiệu" thu bạc tỷ

Nguyễn Trọng Bằng nguyên là kỹ sư nông nghiệp của một công ty xuất nhập khẩu hoa tại thành phố Hồ Chí Minh đặt chi

nhánh tại Đà Lạt. Năm 2004, sau khi đưa các giống hồng môn mới nhập về từ Hà Lan trồng thử nghiệm đạt giá trị kinh tế cao tại các khu vực làng hoa Đà Lạt, kỹ sư Bằng về xã Tà Nung, một vùng ven đô Đà Lạt để nhân rộng lần đầu vài ngàn mét vuông. Một năm sau đó, Bằng đã bỏ sung quy trình kỹ thuật đặc trưng trồng đại trà thành 6.000 m² hồng môn trong nhà lưới đen ổn định năng suất và chất lượng đến ngày nay.

Đến năm 2005, kỹ sư Bằng mở rộng thêm 4.000 m² nhà lưới đen và lần lượt đưa về 7.000 cây địa lan cấy mô trồng trong chậu bên cạnh với cây hồng môn. Theo phân tích của Bằng, địa lan và hồng môn đều là 2 giống hoa dài ngày, nên thuận lợi khi áp dụng "tương đồng" các chế độ chăm sóc.

Kết quả trong vòng 8 năm trở lại đây, mỗi năm, kỹ sư Bằng thu hoạch 1.000 chậu địa lan các loại (mỗi chậu trung bình nở 5 cành hoa) và cộng thêm khoảng trên dưới 10.000 cành hoa địa lan trái vụ, cắt cành bán ra thị trường.

Như vậy, mỗi năm tính trung bình hoa địa lan chậu 5 cành hoa với giá bán 1,5 triệu đồng, nhân với 1.000 chậu, thành doanh thu 1,5 tỷ đồng. Và 10.000 cành hoa địa lan cắt thu trái vụ, giá 50.000 đồng/cành, thành 500 triệu đồng. Cộng lại tổng doanh thu 2 tỷ đồng/4.000 m², trừ tất cả mọi chi phí đầu tư khoảng 30%, còn thực lãi 1,4 tỷ đồng/4.000 m²/năm.

Với 6.000 m² hồng môn mỗi ngày thu hoạch 1.000 - 1.200 cành nói trên, nhân với giá trung bình 5.000 đồng/cành, đạt doanh thu 5 - 6 triệu đồng. Lũy tiến mỗi năm, ước lợi nhuận khoảng 1,3 - 1,4 tỷ đồng trên 6.000 m² này.

Theo Phòng Kinh tế Đà Lạt, hộ gia đình Nguyễn Trọng Bằng nằm trong danh sách gần 250 địa chỉ sản xuất các loại hoa được cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền "Hoa Đà Lạt". Nhờ đó, sản phẩm "hoa nhãn hiệu" các loại ở Đà Lạt và các vùng phụ cận nói chung, hoa hồng môn và địa lan của kỹ sư Nguyễn Trọng Bằng ở xã Tà Nung nói riêng, đã tiêu thụ ổn định trên thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu, mang về thu nhập bạc tỷ mỗi năm trên đơn vị hecta đất.

VĂN VIỆT

Sửa chữa 15 công trình thủy lợi phòng chống thiên tai

Với tổng số 4,5 tỷ đồng kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, Lâm Đồng quyết định chi gần 3,6 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 15 công trình hạ tầng thủy lợi trên địa bàn.

Trong đó, Trung tâm Quản lý đầu tư khai thác thủy lợi Lâm Đồng cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) huyện Đam Rông được hỗ trợ kinh phí mỗi đơn vị từ 200 - 250 triệu đồng sửa chữa lần lượt 4 công trình hạ tầng thủy lợi là: Kênh N1, trạm bơm Phù Mỹ (Cát Tiên); kênh N4, hồ Ka La (Di Linh); thủy lợi C3, xã Đa Tông và đường giao thông nội vùng thôn Dong Glê, xã Phi Liêng (Đam Rông).

11 công trình thủy lợi còn lại được giao cho BCH PCTT & TKCN các huyện: Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh, Đa Huoai, Đa Tềh, Cát Tiên, Bảo Lâm và 2 thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc, mỗi công trình hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa từ 200 - 450 triệu đồng.

MẠC KHAI

Xã Hòa Nam thành lập HTX Trái cây sạch

Với tinh thần tự nguyện, 36 nông dân tại xã Hòa Nam (huyện Di Linh) đã liên kết thành lập HTX Trái cây sạch. HTX vừa tổ chức Lễ ra mắt để công bố Quyết định thành lập, thông qua Quy chế hoạt động và bầu Ban quản lý HTX.

Hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, các thành viên trong HTX Trái cây sạch xã Hòa Nam sẽ liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong khâu sản xuất, phát triển các loại cây ăn trái theo hướng "sạch"; tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho xã viên và thu mua sản phẩm trái cây sạch của nông dân tại địa phương. Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2017, HTX sẽ tổ chức tiêu thụ khoảng 700 tấn trái cây (doanh thu 3,5 tỷ đồng); những năm sau đó, tiêu thụ khoảng 2.500 tấn (doanh thu 13,5 tỷ đồng) trở lên/1 năm. Được biết, những sản phẩm trái cây sản xuất và kinh doanh tại địa phương chủ yếu là sầu riêng, bơ, chanh dây, mít nghệ, măng cụt...
XL

Giải ngân 70 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trồng mắc ca

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện dự án phát triển cây mắc ca tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, đến nay, Công ty TNHH MTV Him Lam Mắc Ca Lâm Đồng đã phát triển vườn ươm giống mắc ca tại xã Tu Tra, Đơn Dương đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu.

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Him Lam Mắc Ca phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt giải ngân 70 tỷ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi (mức vay bình quân 120 triệu đồng/ha) cho nông dân Lâm Đồng trồng mới cây mắc ca, trong đó xây dựng 3 mô hình điểm để nhân rộng. Ngoài ra, công ty này còn tích cực tham gia vận động thành lập Hợp tác xã Mắc ca xã Hòa Nam, Di Linh; và hiện đang tiếp tục vận động hình thành mới một Hợp tác xã Mắc ca ở huyện Lâm Hà. Được biết, Lâm Đồng quy hoạch diện tích mắc ca xen canh với cây chè và cây cà phê từ 3.500 - 4.000 ha vào năm 2020; tầm nhìn đến năm 2030 từ 12.000 - 15.000 ha.
VŨ VĂN

27 tổ chức nông dân tham gia dự án VnSAT

Đến nay, tại Lâm Đồng đã có 27 tổ chức nông dân (TCND) tham gia dự án VnSAT - Sản xuất cà phê bền vững. Cụ thể, gồm 6 hợp tác xã (HTX): Lâm Viên, Tân Nghĩa, Đồng Phát, Khai Hoàn, Cầu Đất, An Lộc, và 21 tổ hợp tác (THT) tại các huyện Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng và TP Đà Lạt

Dự án đã tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực các TCND, tình hình thực tế, sản xuất ở từng

địa phương, có kế hoạch đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các đơn vị. Cùng với việc duy trì sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn 4C, UTZ, GAP, Fair trade... do các doanh nghiệp đã triển khai ở một số nơi, dự án VnSAT tiếp tục mở rộng đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững cho các hộ nông dân và các TCND tại các vùng dự án. Khoảng 60-70% thành viên các TCND đã được đào tạo, tập huấn.

Qua đánh giá năng lực các

TCND cho thấy, hầu hết ban sáng lập, ban điều hành đều là những cán bộ thôn xã, hội nông dân, những người có kinh nghiệm quản lý điều hành hoạt động nhóm, có kinh nghiệm sản xuất, đã áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững... Trong quá trình triển khai, dự án VnSAT tiếp tục hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật; nâng cao năng lực chuyên giao kỹ thuật đến các hộ thành

viên; tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra, nhằm giúp bà con nông dân chủ động sản xuất và đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, dự án VnSAT tiếp tục gian cố, hỗ trợ phát triển các TCND, nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất cà phê bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân trồng cà phê.

BÍCH HIỀN

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn

Phát huy vai trò hoạt động của Hội phụ nữ các cấp trong phối hợp tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại địa phương, vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Traphaco và Công ty TNHH Tư vấn phát triển thị trường MSV đã tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Với mục tiêu “Sống khỏe” và để tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của vi chất cũng như góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ cho phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là phụ nữ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc khó khăn, Hội đã phối hợp tổ chức Chương trình “Milo bổ sung vi chất” và Tư vấn chăm sóc sức khỏe Traphaco được 45 buổi cho hơn 6.000 chị tại các xã, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại các buổi tư vấn, các chuyên viên chăm sóc sức khỏe đã tư vấn cho chị em cách sử dụng thuốc cho hợp lý; tầm quan trọng của vi chất sắt; Hướng dẫn cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp: viêm gan, thiếu năng tuần hoàn não, tai biến mạch máu não, bệnh trĩ, đau nhức xương khớp; Trả lời và tư vấn sức khỏe...

Cũng trong dịp này, Hội đã phối hợp với các công ty tặng hơn 6.000 phần quà là tài liệu “Sống khỏe”, một số sản phẩm thuốc Traphaco và sữa vi chất Milo cho hội viên phụ nữ.

NGUYỄN THỊ THỦY

Hội VHNT Lâm Đồng mở trại sáng tác tại Di Linh

Sáng 6/6, tại huyện Di Linh, Hội VHNT Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Di Linh đã tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật tại huyện Di Linh.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12/6, gồm 20 trại viên, thuộc các chuyên ngành Văn học, Âm nhạc và Nhiếp ảnh. Sau lễ khai mạc, các trại viên đi tham quan thực tế để tìm tư liệu về mảnh đất Di Linh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; từ đó, khơi nguồn cảm xúc trong sáng tác.

TRỊNH CHU

Di Linh giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”

“Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền” là mục tiêu mà tập thể cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” của Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh đề ra và nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh, thực hiện Quyết định 1420/QĐ - UBND, ngày 30/6/2014, của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, đưa các thủ tục hành chính vào cơ chế giải quyết theo hệ thống “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Bộ phận “một cửa” Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh được bố trí làm việc tại vị trí thuận lợi cho việc giao dịch của mọi người; được trang bị phương tiện và thiết bị làm việc đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Bộ phận “một cửa” hiện có 4 công chức, được phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc tiếp nhận và hoàn trả các thủ tục hành chính theo các nhóm lĩnh vực. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thường có sự thay đổi.

257 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã đến huyện với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai đối với tất cả 19 xã, thị trấn trong toàn huyện đang được bộ phận “một cửa” tiếp nhận theo cơ chế “một cửa”.

Bộ thủ tục hành chính, các giấy tờ và hồ sơ liên quan, mức phí và lệ phí được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhận biết khi đến giao dịch.

Hồ sơ khi tiếp nhận đều có giấy biên nhận, ghi rõ thủ tục và hạn thời gian trả kết quả cụ thể. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được luân chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Các cơ quan, đơn vị đều có sự phối hợp trong việc giải quyết, xử lý và trả kết quả theo quy trình



Bộ phận “một cửa” của Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh. Ảnh: X.Long

và thời gian quy định.

Riêng trong năm 2016, bộ phận “một cửa” Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tiếp nhận 9.121 hồ sơ và đã giải quyết được 8.902 hồ sơ, đạt 97,6%. Trong số những hồ sơ đã giải quyết, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,7%.

Theo ghi nhận của Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh: “Việc triển khai giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đã có những chuyển biến tích cực, làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch và có tính chuyên nghiệp hơn; tạo thuận lợi cho người dân, khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, chỉ cần đến một nơi; thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn và khắc phục tình trạng hồ sơ bị thất lạc”.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” của Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 257 thủ tục hành chính và số thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; những thủ tục hành chính mặc dù đã đưa vào thực hiện “một cửa”, nhưng vẫn còn tình trạng do các cơ quan chuyên môn trực tiếp tiếp nhận... làm ảnh hưởng và chông

chéo đến hoạt động của bộ phận “một cửa”. Tuy nhiên, có những thủ tục nằm ngoài quy định tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” (chưa đưa vào một cửa) buộc người dân phải trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị.

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đòi hỏi phải khoa học, chính xác, đảm bảo sự liên thông giữa các cấp chính quyền, các đơn vị. Do vậy, cán bộ trực tiếp thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vẫn còn có những lúng túng. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo cơ chế “một cửa” đôi lúc chưa kiểm tra kỹ, dẫn đến tình trạng phải trả lại, gây phiền hà cho người dân. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị của huyện thiếu chặt chẽ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết không đúng thời hạn theo quy định.

Những hồ sơ giải quyết chậm, phổ biến là hồ sơ liên quan đến đất đai, nhà cửa. Nguyên nhân là do trong những năm vừa qua, các địa phương thay đổi hệ thống bản đồ, phân định đất nông lâm dẫn đến những biến động so với hồ sơ gốc và cơ sở pháp lý được xác lập ban đầu, nhất là đối với các xã có nhiều diện tích đất lâm nghiệp. Mặt khác, trong thực tế có những hồ sơ đã gây không ít khó khăn, mất nhiều thời gian cho việc thẩm tra, xác minh để xác lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

KHUÂN LONG

Tăng cường giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Sở Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP); phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP. Đồng thời, công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Trước đó, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiếp đón, khám, cấp cứu, điều trị tích cực và kịp thời cho bệnh nhân bị nghi NĐTP; khẩn trương tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xác minh thông tin và điều tra nguyên nhân; lấy các mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và tiến hành các biện pháp xử lý.

Qua điều tra xác minh của cơ quan chuyên

môn, 2 đoàn khách du lịch đã có những bữa ăn ở các tỉnh khác trước khi đến TP Đà Lạt và bị rối loạn tiêu hóa nên nhập viện. Cụ thể: Lúc 7h30 sáng ngày 3/6, ngành y tế ghi nhận 13 trường hợp (người Việt Nam) rối loạn tiêu hóa nghi NĐTP trong tổng số 48 khách du lịch của đoàn thứ nhất. Đến 8h20 cùng ngày, tiếp tục ghi nhận 28 trường hợp (người Myanmar) trong tổng số 41 khách du lịch của đoàn thứ hai được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, nghi NĐTP vào khám, điều trị tại BVĐK Lâm Đồng.

Kết quả xác minh cụ thể như sau: Đoàn thứ nhất, có 48 khách, ăn bữa sáng ngày 1/6 tại Đồng Nai, sau đó lên Đà Lạt. Ăn bữa tối ngày 1/6, ăn ngày 3/6 tại 3 nhà hàng khác nhau tại Đà Lạt. Tại các nhà hàng này, vào các bữa ăn mà đoàn đến ăn, đã phục vụ tổng số 42 đoàn khách với 1.468 lượt khách ăn.

Đoàn thứ hai, có 41 khách (1 người Việt Nam và 40 người Myanmar), ăn bữa sáng ngày 1/6 tại TP Hồ Chí Minh, ăn bữa trưa ngày 1/6 tại Khu Du lịch Tà Cú tỉnh Bình Thuận; ăn bữa tối 1/6, bữa sáng ngày 2/6 tại Khu Du lịch Mũi Né, Phan Thiết sau đó lên Đà Lạt. Bữa trưa và bữa tối ngày 2/6, ăn tại 2 nhà hàng tại Đà Lạt. Tại các nhà hàng này, vào các bữa ăn mà đoàn đến ăn, đã phục vụ 34 đoàn khách với 1.286 khách ăn.

Như vậy, có tổng số 76 đoàn khách với 2.750 thực khách đã sử dụng các thực phẩm ở các nhà hàng có 2 đoàn khách liên quan đến 41 người nghi NĐTP. Các bệnh nhân này (13 khách của đoàn thứ nhất và 28 khách của đoàn thứ hai) nghi bị NĐTP đều được khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú kịp thời, ổn định và xuất viện ngay trong ngày (không có trường hợp phải điều trị nội trú).

Các đoàn khác không ghi nhận có trường hợp nghi NĐTP.

Sở Y tế nhận định sơ bộ, đây là các trường hợp rối loạn tiêu hóa nghi do NĐTP, chưa xác định được cơ sở nguyên nhân, bữa ăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân và căn nguyên (đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm).

Trong quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan chuyên môn đã yêu cầu trường các đoàn du lịch, chủ khách sạn nhà hàng thông báo và tiếp tục theo dõi các thành viên trong đoàn, các khách du lịch nếu có biểu hiện nghi NĐTP cần đến cơ sở y tế để được điều trị. Đối với các nhà hàng, khách sạn có phục vụ các bữa ăn đã được cơ quan chức năng yêu cầu tiếp tục đảm bảo các điều kiện vệ sinh cơ sở và thực hiện kiểm tra 3 bước đúng quy định về vệ sinh ATTP.

AN NHIÊN

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TUỔI TRẺ CÁC CƠ QUAN TỈNH

Cống hiến và trưởng thành

5 năm qua, phong trào Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng không ngừng phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đã có sức thuyết phục, tập hợp, cổ vũ đội ngũ công chức, viên chức, lao động trẻ của tỉnh hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính liêm chính.

Không ngừng tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn khối đã đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ làm theo lời Bác, bằng nhiều hoạt động phong phú, tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên thu hút ĐVTN tham gia. Các cơ sở đoàn duy trì tốt việc sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai với chủ đề “Mỗi tuần một chuyện kể”... Qua đó, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN; ngày càng xuất hiện nhiều gương sáng đoàn viên trên các lĩnh vực: học tập, lao động, nghiên cứu khoa học.



Tặng dụng cụ thể thao cho Đoàn xã Tà Nung. Ảnh: Q.U

“Công tác Đoàn và phong trào tuổi trẻ trong khối, đặc biệt là phong trào “3 trách nhiệm” trong nhiệm kỳ qua tạo môi trường cho ĐVTN cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, công chức trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ được triển khai trong khối để cán bộ trẻ hiểu và “nắm” pháp luật, mà còn triển khai rộng rãi về cơ sở, tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân. CLB tuổi trẻ pháp luật của cụm Đoàn nội chính đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại nhiều trường THPT trong toàn tỉnh bằng các phiên tòa giả định nhằm phòng chống tội phạm trong thanh thiếu nhi...

Tính đến nay, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh có 1.736 ĐVTN, 51 đơn vị đoàn trực thuộc (trong đó có 11 đoàn cơ sở và 40 chi đoàn).

Phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành” của phong trào Đoàn đã được các cơ sở đoàn cụ thể hóa

một cách phù hợp, thiết thực với đặc thù công việc của từng lĩnh vực công tác. Trong đó phong trào “3 trách nhiệm” được Đoàn khối triển khai một cách sáng tạo, ĐVTN công chức, viên chức trẻ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, đồng thời

phát huy vai trò sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực.

Thực hiện trách nhiệm với bản thân, Đoàn đã đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, các đơn vị đoàn đã tạo điều kiện cho ĐVTN

học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xung kích đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn. Các cơ sở đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chọn cử những đoàn viên tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong 5 năm, Đoàn khối có 324 ĐVTN học tập nâng cao trình độ; 28 ĐVTN học cao cấp lý luận chính trị; 48 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Các cơ sở đoàn đã tổ chức cho ĐVTN được 103 đợt sinh hoạt: trao đổi bồi dưỡng kiến thức, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan; hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề về văn minh công sở; cải cách thủ tục hành chính, lễ lối và phong cách làm việc; giúp nhau trong hoàn thành công tác chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, thu hút trên 3.000 lượt ĐVTN tham gia, thực hiện.

Để hoàn thành tốt “Trách nhiệm

với công việc”, công chức, viên chức trẻ ở các cơ quan, đơn vị đã có tinh thần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu với cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều ĐVTN có sáng kiến mang lại hiệu quả cao được áp dụng vào thực tế công việc của từng đơn vị. Với sự năng động, sáng tạo, xung kích, ĐVTN trong khối đã và đang là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính, tích cực xây dựng và thực hiện các đề tài, sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu quả và từng bước hiện đại. Hầu hết ĐVTN ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin giúp cung cấp thông tin cho nhân dân một cách công khai, rộng rãi, giải quyết công việc cho nhân dân thuận tiện, tránh thủ tục rườm rà, gây khó khăn phiền hà cho dân. Các cơ sở đoàn thực hiện nghiêm quy định về việc cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc và các buổi trưa những ngày làm việc.

Trách nhiệm với cộng đồng, Đoàn khối đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Các cơ sở đoàn phối hợp tổ chức trồng gần 1.000 cây xanh tại cơ quan, đơn vị, tổ chức 46 buổi chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó góp phần giải quyết những khó khăn của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất...

XEM TIẾP TRANG 8

Gương sáng đoàn viên

- 35 cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu được tuyên dương;
- 10 tập thể, 14 cá nhân được Tỉnh Đoàn tuyên dương;
- 5 thanh niên được TW Đoàn tặng Huy chương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN PHẠM NGỌC THẠCH:

Lá cờ đầu của phong trào Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh

Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Phạm Ngọc Thạch có 48 đoàn viên là các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý trẻ đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tất cả 14 khoa, phòng chức năng của bệnh viện. Trong những năm gần đây, phong trào tuổi trẻ của bệnh viện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao y đức.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, Chi đoàn đã triển khai có hiệu quả đến từng ĐVTN, tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị truyền thống do bệnh viện, cụm đoàn y tế và Đoàn khối tổ chức nhằm nâng cao hành động của đội ngũ y, bác sĩ trẻ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, xây dựng thể hệ y, bác sĩ trẻ giàu lòng nhân ái, yêu thương người bệnh như lời Bác căn dặn “Lương y như từ mẫu”. Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN, mỗi ĐVTN trong chi đoàn còn là một

tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng “xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy”. ĐVTN luôn năng động sáng tạo, đi đầu trong việc thực hiện công tác chuyên môn như khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ người bệnh tận tình.

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, nhiều ĐVTN tham gia đề tài cấp cơ sở và cấp ngành có giá trị ứng dụng thực tiễn.

ĐVTN cũng là lực lượng xung kích trong việc “Chung tay cải cách hành chính” tại bệnh viện, tư vấn, hướng dẫn tận tình, không gây phiền hà cho nhân dân và người bệnh khi đến khám bệnh và liên hệ công tác tại bệnh viện, thực hiện tốt



Các y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch trong “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” khám bệnh cho các em học sinh ở K'Nai (Phú Hội - Đức Trọng). Ảnh: T.A

việc chăm sóc bệnh nhân toàn diện. BS CKI Phạm Duy Phương - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện YHCT

Phạm Ngọc Thạch cho biết: Hai hoạt động lớn nhất, nổi bật nhất của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua

là “tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và hiến máu nhân đạo.

Trong 2 năm qua, Chi đoàn đã tổ chức được 36 đợt khám chữa bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí cho hơn 15 ngàn lượt người trên địa bàn Đà Lạt và ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh như Đinh Trang Hòa (Di Linh), Đạ Tông (Đam Rông), Gia Viễn (Cát Tiên), Phú Hội (Đức Trọng)...

Không chỉ khám bệnh cấp thuốc miễn phí, những “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” còn kết hợp với việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thường gặp nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho nhân dân địa phương...

XEM TIẾP TRANG 8

Di Linh vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em

UBND huyện Di Linh vừa triển khai Kế hoạch phát động đóng góp Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2017.

Theo đó, từ ngày 1/6 đến 31/10, cao điểm là “Tháng hành động vì trẻ em” (tháng 6/2017), huyện Di Linh tập trung vận động cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em để huyện tổ chức các hoạt động vì trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, như trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo... Mức vận động mỗi cán bộ, công nhân, viên chức tối thiểu từ 30.000 - 50.000 đồng; mỗi gia đình ít nhất 10.000 đồng; các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức... tùy khả năng tự nguyện đóng góp. Ngoài tiền mặt, huyện còn kêu gọi mọi người đóng góp thêm bằng hiện vật, như quần áo, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ và sách vở học tập cho trẻ em.

KUÂN LONG

Thành lập 1.559 đội thanh niên xung kích an ninh

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thành lập được 1.559 đội thanh niên xung kích an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện hoạt động của các đội thanh niên xung kích giao thông được củng cố và hoạt động ở các thôn, buôn, tổ dân phố với tổng số 39.240 đội viên thanh niên xung kích an ninh tham gia. Đội hình Thanh niên xung kích an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư thường xuyên phối hợp với đội dân phòng, dân quân du kích tiến hành tuần tra vào ban đêm ở các tổ dân phố, thôn, xóm nhất là vào các ngày cao điểm, ngày lễ, ngày tết; đồng thời, hỗ trợ cho các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng đô thị văn minh, góp phần giữ gìn trật tự giao thông trong cộng đồng dân cư.

D.Q

BẢO LỘC: Nhiều biện pháp hạn chế trẻ bị đuối nước

Mới đây, tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè, ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết: Những năm trước, trên địa bàn Bảo Lộc, hầu như năm nào cũng có trường hợp trẻ bị đuối nước; thậm chí, có năm 2 - 3 trẻ bị đuối nước dẫn đến tử vong trong dịp hè. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng trẻ bị đuối nước, ông Tuấn yêu cầu Ban chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường cần phối hợp với các bậc phụ huynh quản lý chặt trẻ: không cho trẻ được tự do cùng bạn đi tắm ở những nơi sông, suối, ao, hồ... Nếu trẻ đi tắm thì phải có sự kèm cặp của người lớn. Ở những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cao như vựa nứa, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè các xã, phường cần cắm các biển báo cấm tắm. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở con em mình trong việc phòng, tránh tai nạn đuối nước.

TRỊNH CHU

Hãy hành động để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại

Tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động vì trẻ em”. Năm 2017, Tháng hành động vì trẻ em càng có ý nghĩa khi bắt đầu từ ngày 1/6 “Luật Trẻ em” được Quốc hội thông qua ngày 5/4/2016 chính thức có hiệu lực. Đây là khuôn khổ pháp lý của việc thực hiện quyền của mọi trẻ em ở Việt Nam, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em trong tình hình mới; phù hợp và hài hòa hơn với tinh thần của Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” nhằm tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE); nâng cao vai trò của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

Những thông điệp, khẩu hiệu truyền thông về Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là: Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 - Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Thực hiện Luật Trẻ em để bảo vệ con em của chúng ta; Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại; Roi vọt không làm trẻ em nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Hãy gọi 18001567 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Bạo lực, xâm hại trẻ em không chỉ ở Việt Nam mà là một vấn đề toàn cầu. Thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy, trên thế giới, ước tính có 120 triệu trẻ em gái và 73 triệu trẻ em trai là nạn nhân của bạo lực tình dục và gần một tỷ trẻ em thường xuyên phải chịu hình phạt về thể chất. Châu Á là một trong các khu vực có tỷ lệ bạo lực, xâm hại trẻ em cao trên thế giới.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ LĐTB&XH, trong 5 năm (2011-2015), cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng năm 2016 có hơn 1.200 vụ; trong những tháng đầu năm 2017, đã phát hiện nhiều vụ xâm hại trẻ em đặc biệt nghiêm trọng... Tuy nhiên, số liệu về bạo lực, xâm hại trẻ em ở Việt Nam chưa thật đầy đủ, chính xác và mới chỉ phản ánh một phần nhỏ trong số các vụ việc xảy ra.

Trên phương diện quốc tế, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em; đồng thời cũng tích cực tham gia các diễn đàn BVCSGDTE. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan



Tháng hành động vì trẻ em năm nay càng có ý nghĩa khi Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Ảnh: Phan Nhân

đến BVCSGDTE nhằm cải thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em.

Ở trong nước, luật pháp và chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực BVCSGDTE ngày càng phù hợp với thực tiễn ở nước ta và tinh thần Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Các chính sách đã tạo hành lang pháp lý để huy động mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tích cực, chủ động tham gia vào sự nghiệp BVCSGDTE. Nhờ vậy, những năm qua, công tác BVCSGDTE đã được quan tâm, đầu tư về mọi mặt; cuộc sống và các quyền của trẻ em đã được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, đến nay trên cả nước vẫn còn nhiều trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại về thể chất và tinh thần... Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phân tích: “Một số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em gây phẫn nộ thời gian gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, số vụ trẻ bị bạo lực, xâm hại nhiều hơn con số thống kê bởi có nhiều vụ việc không được phát hiện hoặc người nhà, nạn nhân không tố cáo”.

Trước thực trạng đó, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay phải tiếp tục góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVCSGDTE đối với sự phát triển của đất nước; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Tháng hành động vì trẻ em năm

nay càng có ý nghĩa khi Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực, bởi đó không chỉ là khuôn khổ pháp lý của việc thực hiện quyền của mọi trẻ em, mà còn tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc.

Đề Luật thật sự đi vào cuộc sống, trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Trẻ em và các quy định khác liên quan nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trẻ em; chú trọng hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến các thành viên gia đình, giáo viên, những người trực tiếp làm công tác trẻ em; trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự phòng, chống bạo lực, xâm hại mình. Tăng cường giám sát việc triển khai Luật trẻ em.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; trong đó đã giao trách nhiệm cụ thể cho mười cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tới mức thấp nhất các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ...; cần đầu tư nhiều hơn vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn chứ không chỉ xử lý sau khi điều xấu đã xảy ra.

Thứ ba, các bậc cha mẹ, những người chứng kiến hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại trẻ em cần mạnh dạn tố cáo và hướng dẫn

các em tố cáo tới các cơ quan chức năng hoặc qua tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 1800 1567 để tổng đài tiếp nhận, kết hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, hỗ trợ các em.

Thứ tư, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật về đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên... Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng gia đình tổ chức các diễn đàn dành cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè.

Thứ năm, tăng cường nhân lực tham gia quản lý, bảo vệ trẻ thông qua mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở; củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, các cấp các ngành; thành lập các tổ chức xã hội chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; phân bổ ngân sách hợp lý dành cho trẻ em... Đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em ở các cấp cần được nâng cao năng lực vừa làm tốt công tác tham mưu, quản lý, vừa tham gia tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em trong tổ tụng...

Quan tâm BVCSGDTE là trách nhiệm không chỉ của mỗi gia đình mà còn là của toàn xã hội để trẻ em được sống trong môi trường không bạo lực, xâm hại và bóc lột. “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” là thông điệp chung mà nhân loại tiến bộ luôn hướng tới.

LINH NHÂN

Quá tải bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Khoa Lọc máu - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đang quá tải bệnh nhân chạy thận nhân tạo (CTNT). Các máy chạy hết công suất (4 ca/ngày đêm) đến tận 1 giờ đêm mới nghỉ. Trong khi trước đây chỉ tới 9 giờ tối đã xong ca cuối cùng để cho máy và bác sĩ, điều dưỡng nghỉ ngơi sớm hôm sau tiếp tục vận hành chu kỳ mới.

Bệnh nhân dồn ứ chờ xếp lịch CTNT

BVĐK tỉnh đã 13 năm triển khai CTNT, bệnh nhân gắn bó lâu nhất với bệnh viện đã 14 năm CTNT, người lớn tuổi nhất 93 tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi. Bệnh nhân Nguyễn Thị L. 38 tuổi đã 11 năm chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh cho biết: “Nhiều năm CTNT tôi thấy có khỏe hơn nhiều so với trước đây. Nhờ có BHYT và được bệnh viện giúp bữa cơm từ thiện, bánh mì từ thiện, được bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tốt nên tôi yên tâm mỗi tuần đến đây 3 lần để CTNT”.

Khoa Lọc máu có 19 người (3 BS, 15 điều dưỡng, 1 hộ lý), trang thiết bị có 1 hệ thống lọc nước siêu tinh khiết RO đáp ứng cho 30 -35 máy CTNT/1 lần. Khoa hiện có 24 máy CTNT (đã hỏng 1 máy), 2 máy HF online, có 3 máy rửa quả lọc tự động để tái sử dụng màng lọc, trang thiết bị cấp cứu và tất cả những vấn đề thuốc men đáp ứng cho Khoa Lọc máu đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. Hiện đang có 189 bệnh nhân đang CTNT tại khoa.

BSCKI Phan Thạch Khuê - Trưởng khoa Lọc máu của BVĐK tỉnh cho biết: “Trước đây, khoa triển khai CTNT từ sáng đến 9 giờ tối có 3 ca (sáng, trưa, chiều), nhưng gần 2 tháng nay, Khoa Lọc máu đã quá tải mà chúng tôi không thể nào lấp thêm máy được, thiếu nguồn máy và thiếu chỗ để đặt. Chúng tôi phải tăng cường chạy ca đêm mà không biết kéo dài tình trạng tăng cường này đến lúc nào. Khoa Lọc máu ở đây đã khác những nơi khác là chạy 1 tuần 7 ngày liên tục (không được nghỉ chủ nhật giống như các nơi khác), bây giờ tăng cường ca đêm nữa, nhân lực chúng tôi rất vất vả nhưng cũng vì bệnh nhân chờ đợi nên chúng tôi cố gắng để làm. Hiện tại, Khoa Nội B đang có 8 bệnh nhân suy thận mãn được chúng tôi đã xử lý qua giai đoạn cấp cứu, đang nằm chờ để xếp lịch chạy. Tuy nhiên, khó khăn chưa thể sắp xếp được, chưa có máy để có thể chạy chu kỳ, bởi nhiều bệnh nhân chúng tôi cho chạy cả đêm, quá tải về máy móc và không có đủ nhân lực, thời gian để đảm bảo lâu dài”.

“Thực tế bệnh nhân cần CTNT số lượng đông hơn nhiều nhưng bệnh viện chỉ đáp ứng chưa đến 200 bệnh nhân. Bệnh nhân CTNT có chu kỳ rồi, nên người quen có nhờ cậy chúng tôi cũng không xếp lịch được”.

Ths-BS Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc BVĐK tỉnh

Quá tải bệnh nhân CTNT là quá tải theo hướng càng ngày càng tăng chứ không phải quá tải cục



BSCKI Phan Thạch Khuê đang theo dõi sức khỏe bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ảnh: A.Nhiên

bộ như những khoa khác. Bởi các khoa khác một đợt dịch bệnh có đông bệnh nhân lên thì sau đó giảm xuống, còn bệnh nhân CTNT là chạy suốt đời. Hiện Khoa Lọc máu đang vận hành theo chu kỳ liên tục 4 ca CTNT kéo dài đến 1 giờ sáng. BS Khuê cho biết thêm: “Ca đêm chúng tôi sắp xếp 2 điều dưỡng xử trí được cho 8 - 10 ca/đêm. Vì buổi sáng hôm sau lại tiếp tục chu kỳ CTNT mới nên cũng phải có người để làm việc tiếp ngay hôm sau nữa, việc tập trung người làm đêm thì ngày hôm sau không có người làm. Cứ 1 ca chạy thận kéo dài 4 tiếng đồng hồ, rồi sau đó chúng tôi xử trí máy móc, rửa sát khuẩn màng lọc phải mất 45 phút sau mới đến ca chạy tiếp theo. Do nhân lực của Khoa Lọc máu phải có chuyên môn sâu nên tăng cường những người khoa khác không thể làm được, phải mất thời gian đủ lâu để học, đào tạo thì mới có thể làm được tại khoa này”.

BS Khuê bày tỏ bức xúc: “Tình trạng quá tải bệnh nhân nên không đảm bảo được số lần chạy thận hoặc bệnh nhân muốn chạy thận mà không có chỗ để mà chạy buộc phải nằm chờ đến khi nào những bệnh nhân có sắp lịch đột ngột vắng thì thay vô chạy liên hoặc phải về TP Hồ Chí Minh rất xa xôi. Trong khi tất cả các kỹ thuật CTNT chúng tôi ở đây đã làm được rất đầy đủ chỉ bị vướng kỹ thuật HF online do vướng mắc BHYT”.

Lãng phí kỹ thuật HF online

BS Khuê nói: “BVĐK tỉnh triển khai kỹ thuật chạy máy HF online từ năm 2012, đây là kỹ thuật cao và mới, nhân lực được đào tạo bài bản với 2 ê kíp, quá trình làm đã chuyển giao cho tất cả nhân viên

trong khoa, kỹ thuật rất yên tâm không phải lo, tuy nhiên vướng việc thanh toán BHYT”.

2 máy HF online được dự án JICA đầu tư cho bệnh viện khoảng hơn 700 triệu đồng/máy, dành cho tất cả các trường hợp bệnh nhân CTNT phải trải qua một thời gian bắt buộc chạy máy HF online để lọc các chất mà máy CTNT không lọc được, ví dụ: sắt, vi lượng, một số chất gây dị ứng, phốt pho... để lọc các chất tồn dư trong máu giúp nâng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lên một bậc so với CTNT nhưng vướng trong thanh toán BHYT. Đó là, BHYT quy định bệnh nhân có CTNT thì áp dụng chạy máy HF online chỉ lọc 2 lần/3 tháng. Tuy nhiên, về chi định chuyên môn, mỗi đợt lọc như vậy phải tới 12 lần thì mới lọc sạch các chất độc (mỗi đợt từ 15 - 30 ngày).

“Rõ ràng cái máy để đó mà bệnh nhân không được hưởng. Nhu cầu bệnh nhân ít nhất 1 tháng chạy 1 lần để lọc các chất mà máy chạy CTNT không làm được. Nếu chạy quá số lần quy định thì bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra, nhưng hiện tình cũng chưa có quy định về giá cho kỹ thuật này khi bệnh nhân tự chi trả” - BS Khuê nhìn 2 chiếc máy HF online bỏ trống trong khi cả Khoa Lọc máu đang quá tải bệnh nhân mà ngậm ngùi xót xa.

Giải quyết quá tải và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân như thế nào?

Trưởng Khoa Lọc máu BVĐK tỉnh cho biết: “Trong quá trình tiếp xúc với máu thường xuyên như thế này thì bệnh nhân rất dễ lây nhiễm hoặc vi rút lây nhiễm trong cộng đồng dân cư đối với viêm gan siêu vi B, C lây lan rất nhiều. Khi sử dụng máy để đảm bảo tránh lây lan bệnh, chúng tôi phân những bệnh

xuyên các quy trình kỹ thuật phân bệnh ra, phân máy riêng, chú ý tất cả các khâu vô trùng thì việc lây nhiễm chéo giảm mạnh, trong số rất nhiều bệnh nhân gia tăng thì chỉ có 4 - 5 bệnh nhân bị lây nhiễm chéo”.

Ths-BS Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc BVĐK tỉnh cung cấp thông tin, mới đây UBND tỉnh có chủ trương cho phép BVĐK tỉnh cải tạo mở rộng Khoa Thận - Lọc máu. Dự kiến cần đầu tư 10 tỷ đồng để tăng cường thêm khoảng 15 máy và có một khu để cho bệnh nhân nằm nội trú điều trị chuyên ngành thận để đảm bảo nâng chất lượng điều trị bệnh nhân lên, giải quyết được một phần quá tải hiện nay. Do nhu cầu bệnh nhân càng nhiều, chắc chắn bệnh viện phải tăng cường nhân lực đào tạo, đào tạo lại liên tục để đảm bảo thực hiện theo các quy trình kỹ thuật của chuyên ngành lọc máu.

Giám đốc BVĐK tỉnh cũng băn khoăn là đối tượng CTNT đa số nghèo, khó khăn; một số bệnh nhân không có thẻ BHYT và đối với bệnh nhân có thẻ BHYT đồng chi trả 20% hoặc 5% cũng là gánh nặng cho họ, nên cả gia đình, bệnh viện và xã hội phải chung tay giúp bệnh nhân tiếp tục CTNT. Bên cạnh đó, còn vấn đề thanh toán giữa BHYT và bệnh viện nói riêng, ngành y tế nói chung cũng có một số chưa thống nhất trong giải quyết chi trả về lọc máu, nhất là lọc máu màng bụng cho đối tượng bệnh nhân thực hiện tại nhà và áp dụng kỹ thuật chạy máy HF online.

Ths-BS Thuận khẳng định, mặc dù quá tải nhưng để đảm bảo an toàn trong CTNT, bệnh viện lâu nay làm đúng theo quy định của Bộ Y tế, bắt buộc tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn. Nhờ quá trình xử trí của Khoa Lọc máu mọi thứ đều ổn nên được bệnh nhân tin tưởng.

AN NHIÊN

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Ths-BS Nguyễn Thị Hiếu Hòa - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế cho biết: Toàn tỉnh hiện có 3 cơ sở triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo (CTNT) là BVĐK tỉnh (có 26 máy, gồm 24 máy chạy chu kỳ nhưng đã hỏng 1 máy và 2 máy HF online, chạy trung bình cho 75-80 bệnh nhân/ngày), BVĐK II (ở Bảo Lộc có 9 máy với 40 bệnh nhân/ngày) và Trung tâm Y tế Đà Lạt (có 8 máy với 10-12 bệnh nhân/ngày).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn cho người bệnh CTNT, để phòng tránh các sự việc tương tự như ở Hòa Bình (có 8 bệnh nhân tử vong), Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị có thực hiện CTNT trong tỉnh tuân thủ đúng Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo được ban hành kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/9/2014, Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận ban hành kèm theo Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đồng thời, rà soát toàn bộ các bước chuẩn bị máy chạy thận nhân tạo, dịch lọc thận, hệ thống xử lý nước, quả lọc thận, dây máu, kim chọc, các loại thuốc chống đông, hộp thuốc chống sốc phản vệ, quy trình vận hành máy, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan khác đến chạy thận nhân tạo.

DIỆU HIỀN

QUỐC TẾ

Thắng bầu cử, Đảng Nhân dân Campuchia có bước “chạy đà” thuận lợi

Cuộc “sát hạch” lòng tin của cử tri đối với các đảng chính trị ở đất nước Chùa Tháp đã ngã ngũ với kết quả Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tiếp tục nhận được sự tin nhiệm cao nhất.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử xã-phường nhiệm kỳ IV, diễn ra ngày 4/6, vừa được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố, Đảng CPP đã về nhất với chiến thắng tại hơn 1.160 trên tổng số 1.646 xã-phường trong cả nước, bỏ khá xa đảng về thứ 2 là Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) được khoảng 480 ghế hội đồng xã-phường.

Kết quả này cho thấy cử tri Campuchia đã lựa chọn sự ổn định và thịnh vượng mà đất nước Chùa Tháp có được từ năm 1979, sau khi CPP đứng ra lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và trở thành đảng cầm quyền trong công cuộc xây dựng xã hội mới ở Campuchia.

Kết quả cuộc bầu cử xã-phường năm 2017 một lần nữa khẳng định vai trò chính trị hàng đầu của CPP tại đất nước Chùa Tháp. Với chiến thắng này, CPP vẫn là đảng lãnh đạo Campuchia từ cấp cơ sở ở các địa phương đến các cơ quan lập pháp và hành pháp tối cao ở trung ương, qua đó có thể dễ dàng tiếp tục triển khai những chính sách hợp lòng dân trong thời gian tới. Hơn thế nữa, chiến thắng trong cuộc bầu cử xã-phường năm nay đã củng cố uy tín và vị thế của đảng cầm quyền, tạo tiền đề thuận lợi cho CPP trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở Campuchia vào năm 2018.

Tuy nhiên, “cuộc sát hạch” lòng tin lần này mới chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình dài vượt qua những



thử thách để CPP có thể tiếp tục nhận được sự tin nhiệm của người dân. Trong thông điệp gửi tới các đảng viên CPP và những người ủng hộ ngay sau cuộc bầu cử, Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi cán bộ, đảng viên các cấp của CPP không “ngủ quên” trong chiến thắng mà phải đoàn kết, nhất trí, tiếp tục phục vụ nhân dân, xứng đáng với tư cách của một đảng cầm quyền.

Theo ông Hun Sen, chỉ có như vậy CPP mới thu phục được sự tin nhiệm của nhân dân, tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quan trọng năm 2018 để có thể theo đuổi sứ mệnh lịch sử vì dân tộc và nhân dân Campuchia.

Dù tự hào với chiến thắng lần này, ông Hun Sen vẫn lưu ý tới việc CPP không đạt được kết quả áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao như trong cuộc bầu cử xã-phường năm 2012, và cũng không giành thắng lợi tại một số địa bàn trọng yếu, trong đó có thủ đô Phnom Penh. Điều này cho thấy CPP cần tiếp tục

khôi phục lòng tin của cử tri thông qua việc thúc đẩy cải cách triệt để và sâu rộng hơn nữa, trên tinh thần các cương lĩnh đã được đưa ra sau đại hội bất thường năm 2015 với chủ đề “Cải cách là sự sống còn của dân tộc và của CPP.”

Thách thức lớn nhất lúc này là trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước Chùa Tháp vẫn tồn tại “những mặt trái” của nạn tham nhũng, bất bình đẳng thu nhập, môi trường bị tàn phá...

Bên cạnh đó, việc các đảng đối lập ở Campuchia, bao gồm cả CNRP, luôn thể hiện thái độ không hợp tác, như vụ CNRP tẩy chay hoạt động của quốc hội Campuchia trong gần 1 năm sau cuộc bầu cử quốc hội khóa V tháng 7/2013 khiến chính trường nước này rơi vào bế tắc, cũng trở thành rào cản đáng kể trong hành trình của CPP tiếp tục đưa đất nước Campuchia tiến bước trên con đường phát triển. Đây thực sự là những thử thách do bản lĩnh chính trị của một đảng cầm quyền như CPP.

Theo **TTXVN**

Cống hiến và trưởng thành...

TIẾP TRANG 5

... Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, đã tổ chức nhiều chuyến thăm tặng trên 200 suất quà trị giá trên 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, áo ấm tặng người cao tuổi, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, góp đá xây Trường Sa...

Phong trào hiến máu nhân đạo thu hút đông ĐVTN tham gia với gần 3.000 lượt đăng ký hiến máu nhân đạo, hiến được hơn 1.370 đơn vị máu; duy trì có hiệu quả hoạt động của “Ngân hàng máu sống”. Các cơ sở đoàn trong khối đã tích cực tổ chức, duy trì thường xuyên các hoạt động ngày Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh ở từng đơn vị; tham gia dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, xóa quảng cáo rác nơi công cộng, tham gia trồng cây xanh góp phần bảo vệ cảnh quan, xây dựng thành phố văn minh, thân thiện...

Thực hiện chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn Khối cùng các cơ sở đoàn tích cực tổ chức các lớp

tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phổ biến cách phòng chống các dịch bệnh thường gặp; vận động các nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Đoàn khối đã thực hiện “Thắp sáng đường quê” lắp đèn chiếu sáng được 20 km đường liên thôn của các xã nông thôn mới trong tỉnh.

Lực lượng cán bộ trẻ là lực lượng kế cận xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng vững mạnh, Đoàn khối đã tổ chức hơn 60 buổi sinh hoạt tìm hiểu, học tập nghị quyết của Đảng, tổ chức các diễn đàn “Người đoàn viên phấn đấu thành đảng viên Đảng Cộng sản”, “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”...

Các cơ sở đoàn luôn làm tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn khối đã giới thiệu cho Đảng trên 600 đoàn viên ưu tú, đã có 327 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

QUỖNH UYẾN

Lá cờ đầu...

TIẾP TRANG 5

... Bên cạnh đó, Chi đoàn còn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện. Trong 2 năm, các y, bác sĩ trẻ của bệnh viện đã hiến 25 đơn vị máu cứu người; ĐVTN đóng góp hơn 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo; Chi đoàn phối hợp chặt chẽ với Chi hội thầy thuốc trẻ, Chi hội CTĐ của bệnh viện duy trì có hiệu quả “Bếp ăn từ thiện” mang đến những bữa cơm ấm áp cho những bệnh nhân nghèo. Nhận đỡ đầu em Nguyễn Trung Hiếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “văn minh công sở”, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc để đảm bảo sức khỏe của

người bệnh. Các loại hình sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức.

Chi đoàn phát động rộng rãi trong ĐVTN không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã có 5 đoàn viên học nâng cao và tốt nghiệp thạc sĩ, 6 đoàn viên đang đi học các lớp sau đại học và đại học, nhiều đoàn viên tham gia các lớp tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính... Qua các hoạt động, 5 ĐVTN ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng cử đi học cảm tình, 3 ĐVTN đã vinh dự được kết nạp Đảng. Chi đoàn được Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

THÁI AN

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

• Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt có nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông (bà) Nguyễn Thanh Toàn - Lê Thị Thanh Thảo, tại thửa 136, 417, 50, tờ bản đồ số 05 (72B), Phường 11, TP Đà Lạt.

Phần đất ông (bà) Nguyễn Thanh Toàn - Lê Thị Thanh Thảo đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 417, 50 - tờ bản đồ số 05, Phường 5, TP Đà Lạt được UBND thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G875894 ngày cấp 25/8/1997 với diện tích 3.599,00 m² (HNK) và thửa 136, tờ bản đồ số 5, Phường 5, TP Đà Lạt được UBND thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G875893 ngày 25/8/1997 với diện tích 1.776,00 m² (CLN).

Theo giấy sang nhượng công khai phá đất ngày 23/4/1998 ông (bà) Nguyễn Tự Thìn - Nguyễn Thị Phú bán lại lô đất nông nghiệp đặc điểm của vườn tổng diện tích vườn: trên 3.069 m²; dưới + hồ 1.776,00 m² + 530,00 m²; toàn bộ 5.375,00 m².

Căn cứ khoản 2 - điều 82 - Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 3/3/2017 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013”:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt thông báo đề nghị ông (bà) liên hệ UBND Phường 11, TP Đà Lạt để được niêm yết hồ sơ tại trụ sở UBND Phường 11, đồng thời liên hệ đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp theo quy định với nội dung như sau:

“Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt đang lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông (bà) Nguyễn Thanh Toàn - Lê Thị Thanh Thảo tại thửa 136, 417, 50, tờ bản đồ số 05, Phường 11, TP Đà Lạt, do ông (bà) Nguyễn Tự Thìn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G875893, G875894 được UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 25/8/1997. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo và đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông (bà) Nguyễn Thanh Toàn - Lê Thị Thanh Thảo và thu hồi giấy chứng nhận số: G875893, G875894 được UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 25/8/1997. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt không chịu trách nhiệm giải quyết.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT

Công ty TNHH Hoàng Đình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5800741687 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 5/6/2009.

Địa chỉ trụ sở chính: **26 đường 28/3 - P 1 - TP Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.**

Kính trình báo với quý cơ quan rằng, Công ty TNHH Hoàng Đình đã làm mất 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

1. AD 265115, thửa đất số 591, diện tích 452 m², tờ bản đồ số 13.

Địa chỉ thửa đất: xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. AD 278893, thửa đất số 1968, diện tích 890 m², tờ bản đồ số F.135.I.

Địa chỉ thửa đất: khu phố 4, P.II, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Lý do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: do trong quá trình lưu trữ và sửa chữa văn phòng thì Công ty chúng tôi đã làm thất lạc 2 Giấy CNQSD đất nói trên.

Nay Công ty TNHH Hoàng Đình xin được trình báo với Công an Phường I - TP Bảo Lộc sự việc như trên.

Trần trọng.